

Số: /SLĐTBXH-LĐVLBH
V/v xin chủ trương cho thu tiền ký
quỹ chống trốn đối với người lao
động tham gia đi làm việc thời vụ
tại Hàn Quốc

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Thực hiện Chương trình đưa lao động làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Từ năm 2018 đến nay Tỉnh đã đưa 263 lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp (Năm 2018 là 65 lao động, năm 2019 là 155 lao động, năm 2021 là 43 lao động). Thu nhập của người lao động làm việc tại Hàn Quốc tương đối ổn định, với mức lương cơ bản hiện tại là 1.823.000 won/tháng (tương đương 36 triệu VND/tháng); khoản thu nhập của người lao động tích lũy được đã giúp gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, năm 2021 Đồng Tháp đã có 07 lao động bỏ trốn cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lao động Đồng Tháp đối với chủ sử dụng và đối tác Hàn Quốc.

Theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS) thì người lao động khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ số tiền là 100.000.000đ tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng lao động Đồng Tháp bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; Ngày 04/01/2022 Sở Lao động – TB&XH có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh. Qua trao đổi, cùng thống nhất nội dung ký quỹ chống trốn đối với lao động tham gia Chương trình làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc với số tiền ký quỹ là 20.000.000đ/lao động (Hai mươi triệu đồng); số tiền vay trên đề nghị cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Tỉnh.

Sở Lao động – TB&XH kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận cho chủ trương thu tiền ký quỹ chống trốn đối với người lao động tham gia Chương trình làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P. LĐVLBH (N. Xuân).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Minh Tuyết

